



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๔ มุลค่า ๕๖๗,๑๘๐ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ยัดห่วง-ล้วงลึกกับ 'อาร์ตฟลอร์'



ทุกวันนี้บรรดาเซเลบต่างออกมาช่วยกันสนับสนุนวงการกีฬาอย่างมากมาย รวมถึงลงแรงแข่งขันสร้างความฮือฮาให้กับกีฬาในบ้านเราไม่เบา

แต่ขึ้นชื่อว่า "สปอร์ตเซเลบ" แล้วไม่ใช่แค่ความโด่งดังอย่างเดียว แต่ต้องเป็นนักกีฬา "ตัวจริง" ทั้งรูปแบบการให้ชีวิตและทัศนคติ คอลัมน์สปอร์ตเซเลบแวะเวียนมาที่สนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล **สปอนเซอร์** **ไอเดีย ปาร์ค** อยู่บนถนนสาทรใต้ ระหว่างซอย 3 (สอยสวนพลู) และซอย 5 โดยงานนี้ตั้งใจมาข่มขู่ว่ามีเซเลบมาปิดเส้นปิดสายที่นั่นบ้างหรือเปล่า?

พอเดินทางมาถึงสนามบาส เห็น "คริน" **สาครินทร์ สุวรรณสมย์** นักร้องนำ และมือกีตาร์วัย 28 ปี และ "แซม" **เกรียงไกร ชวนิตสกุล** มือกีตาร์วัย 29 ปี 2 หนุ่มสมาชิกวง **Art Floor** (อาร์ตฟลอร์) วงดนตรีสไตล์อินดี้ป๊อปจากค่าย **อาร์เอส** ที่กำลังมาแรงเล่นบาสเกตบอลกันอยู่

หลังจากทั้งคู่เสร็จสิ้นการดวลยัดห่วง สองหนุ่มวงอินดี้ก็เข้ามาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกันเองทั้งที่ยังเหนื่อยอบอยู่

"ตามมาถึงที่นี่ไม่เล่นด้วยกันหรือพี่?" ครินกล่าวทักทาย ขณะที่แซมชวนคุยบ้าง "ได้เหงื่อคืนะ พอเล่นเสร็จแล้วไปทานข้าวต่อยิ่งมีความสุขไปใหญ่"

ใจจริงก็อยากมาร่วมวงอยู่เหมือนกัน แต่ดูฝีมือแล้วทำจะสู้ไม่ไหวจริงๆ เพราะสองหนุ่มอาร์ตฟลอร์มีดีกรีด้านกีฬาไม่ธรรมดา เห็นถือแต่ไม้ค้ำจับแต่กีตาร์ก็อย่าประมาทนะขอรับ

"เมื่อตอนผมเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ผม

เป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนเล่นตำแหน่ง สมอลล์ฟอร์เวิร์ด เคยได้แชมป์บาสกรมพลศึกษาและถ้วยแชมป์กีฬาทหารอากาศ ยังไม่รวมแชมป์สตรีทบาสเกตบอลหรืออินทรีอิก 2-3



ครั้ง จากนั้นก็ได้มีโอกาสเล่นกับสโมสรธนาคารกสิกรไทยอีกด้วย ส่วนกีฬาอื่นๆ ที่เคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งก็มีอินไลน์สเก็ตสตั๊นท์" ครินเล่าให้ฟัง

"ส่วนผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทำเก่งคือจบ เคย

ได้เหรียญทองกีฬา ทหารบก โอ

คอลของผม คือ 'ฉลาม

นุก' **รัฐพงศ์**

ศิริสาณนท์ ส่วนบาส

ผมก็เล่นเป็นประจำ"

แซมบอกให้ฟังบ้าง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่หน่วยกันของทั้งคู่มีมันนักกีฬาซัดๆ แถมยังเป็นคอ กีฬาด้วยง

"ผมเป็นแฟน "เอ็นบีเอ" มาตลอด เด็บโตมาในยุคที่ **ซิดนีย์ บูลส์** กำลังรุ่งเรือง มีทั้ง **ไมเคิล จอร์แดน, เคนนิส ร็อคแมน** และ **สก็อตตี พิพเพ่น** มาถึงตอนนั้นชอบ **โอกลาฮามา ซิตี ธันเดอร์** ส่วน "เอ็นเอฟแอล" ในยุคนั้นผมเป็นแฟน **ซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส** ชอบ **สตีฟ ยัง** ตำแหน่งควอเตอร์แบ็กของไนเนอร์ส ต่อมาก็เริ่มตามเชียร์ **เซนต์หลุยส์ แรมส์** กับ **นิวอิงแลนด์ แพทริออต** อ้อ ผมก็ตามดูเบสบอล 'เมเจอร์ลีก' นะ ชอบ **นิวยอร์ก แองกี้ส์** ที่เหลือก็ตามดู 'เอ็กซ์เกมส์' บ้าง ครินก็บั้งจริงๆ ทุกวันนี่นอกจากผมจะเล่นบาสกับเพื่อนๆ โรงเรียนเก่า เวทเทรนนิ่งในโรงยิม กับจ็อกกิ้งแล้ว ผมยังอยากเล่นอเมริกันฟุตบอลกับเบสบอลด้วย เสียหายที่ในไทยหาสนามเล่นค่อนข้างยาก" ครินกล่าวถึงกีฬาที่ชื่นชอบ

"ตอนเด็กๆ ยอมรับว่าได้แรงบันดาลใจจากการดูนักกีฬา เช่น **สแลมดังก์** และ **กับตันลีบาส** การดูพวกนี้มีส่วนทำให้เด็ก ๆ อยากเล่นกีฬา ส่วนเอ็นบีเอ ผมชอบ **ไมอามี ฮีต** นอกนั้นก็ชอบดูพวกมวย 'ยูเอฟซี' กับพวกมวยปล้ำ ถ้าถามว่า

นอกจากว่ายน้ำกับบาสอะเธอ ผมเคยลองเล่น 'พรีรันนิ่ง' นะ แต่ไม่ไหวๆ จริง ทุกวันนี้ผมเล่นบาสกับคริน แล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งขึ้นลงบันไดหนีไฟที่คอนโดสูง 16 ชั้น กรุณาอย่าแปลกใจ แต่ผมทำแบบนั้นบ่อยๆ จริงๆ" แซมกล่าว

แล้วกีฬาไทยล่ะ?

ครินตอบว่า "กีฬาไทยพัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะ มีความเป็นอาชีพมากขึ้น ถ้าเมื่อก่อนบาสเกตบอลลีกไทยเติบโตขึ้นเหมือนตอนนี้ ผมอาจจะไปเป็นนักบาสอาชีพแล้วก็ได้ แต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้กีฬาไทยกลายเป็นอาชีพอย่างเต็มตัว เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเลือกเป็นนักกีฬา

อาชีพได้อย่างมั่นคง"

ส่วน แซม เสริมว่า "ถ้ามีการปลูกฝังการเล่นกีฬาแบบมืออาชีพตั้งแต่เด็กๆ จะทำให้น้องๆ มีจิตสำนึกการยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักความผิดหวัง สมหวัง และเคารพกติกาสังคม"

ทว่าหากใครรู้จักสองหนุ่มนี้เป็นการส่วนตัว ก็คงจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเขาถือว่าชอบเข้าสังคมพอสมควร แต่ยังไม่ถึง

เรื่องการดูแลสุขภาพ

"การใช้ชีวิตอย่างสุดโต่งอาจให้ความพอใจด้านอารมณ์ แต่การเล่นกีฬานั้นให้ความพึงใจทางร่างกาย แน่แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากทิ้งไลฟ์สไตล์ที่ สุดโต่ง แต่ถ้าสามารถทำควบคู่กันได้จะทำให้มีความสุขสมบูรณ์แท้ ใครอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะครับ แล้วแต่ตัวคนของตัวเอง กีฬาแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และบุคลิกต่างกัน เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วจะมีความสุขสุขภาพก็ยิ่งดี พัฒนาทัศนคติก็ได้" ครินฝากถึงแฟนๆ

"มาเล่นกีฬากันเยอะๆ ครับ เพื่อชีวิตที่ยาวขึ้น ชิลล์ได้อีกนาน หากกีฬาที่



"แซม" เกียรติไกร ชวนิตสกุล

"คริน" สาครินทร์ สุธรรมสมัย

เข้าถึงง่ายๆ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, ปิงปอง หรือตะกร้อ มาเล่นก็ดี หรือใครบ้าพลังหน่อยก็ลองไปชกมวยก็เวิร์กนะ ทุกวันนี้ได้ผมเห็นลูกบาสวางอยู่หรือเห็นก็ตาว้างอยู่ ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของผมนะ อยากจะรีบเดินไปคว้าของ 2 อย่างนั้นมากเล่นทันที” แชมชวนทุกคนเล่นกีฬา

จากการพูดคุยกันจนทนายเหนื่อย

ทำให้รู้ว่า 2 หนุ่มอาร์ตฟลอร์ ถือเป็นสปอร์ตเซเลบตัวจริง แต่ก็มีเรื่องฮาๆ ที่ขออนุญาตขูขบให้ฟังพอหอมปากหอมคอ

ครินเคยประสบอุบัติเหตุโดนเพื่อนหนุนขณะขึ้นเลย์อัปเดตลงมาคางกระดูกแกกพื้นเย็บ 14 เข็ม เป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาไว้เคราที่คางอย่างหนาตา

ส่วนแชมเคยเรียกเสียงหัวเราะทั่วสนามแข่งขันว่าวายน้ำเยวชชิ่งแชมป์ประเทศไทยอย่างไม่ตั้งใจ ก็มีก็ตาว้างมาดเซอร์ซึ่งมันใจเหลือเกินว่าจะคว้าแชมปอย่างแน่นอน อาจจะมัดเชือกกางเกงวายน้ำไม่แน่น เสียงปืนปล่อยตัวดัง ฉลามหนุ่มกระโดดลงสระป๊อบกางเกงวายน้ำหลุดบ๊ีบ! สรุปเข้าอันดับ 3 จากท้าย เนื่องจากเสียเวลาลางมหากางเกงวายน้ำก่อนถึงสไตรกไลค์แข่ง

ก่อนจากกันไป คริน-แชม ผ่ากแฟนฯ ให้ติดตามรอฟผลงานอัลบั้มเต็มที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ ส่วนความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ติดตามได้ที่ www.facebook.com/Artfloor

“ช่วยกันเข้ามากดไลค์ฟอลโลว์วงผม แล้วอย่าลืมชวนพวกผมไปเล่นกีฬาด้วยนะครับ” อาร์ตฟลอร์กล่าวทิ้งท้าย



